

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กลุ่มความรู้ “ใยแก้วนำแสง” คือการแสวงหาความรู้และนำความรู้ที่มีอยู่มาเผยแพร่สู่สาธารณชน เปรียบได้กับใยแก้วที่นำความสว่างอันเป็นความรู้สู่ปวงชน มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 12 คน

หัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แผนการจัดการความรู้ที่ 3 คือ ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคือ เป็นนักปฏิบัติ ผนัฒวิวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด ผ่านกิจกรรม **SSRUIC Youth Idol Public Speaking Contest**

กลุ่มความรู้ “ใยแก้วนำแสง” ร่วมกันคิดวิธีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “เป็นนักปฏิบัติ ผนัฒวิวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ”มีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการราชการ (KPI) คือจำนวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยระดับชาติหรือนานาชาติ

การประกวดการแข่งขันการพูดในที่ชุมชนเป็นภาษาอังกฤษหรือโครงการ SSRUIC Youth Idol Public Speaking 2015 มีการคัดเลือกผู้ชนะการแข่งขันเพื่อให้ได้รับรางวัล SSRUIC Youth Idol หรือ รางวัลเยาวชนแบบอย่าง ซึ่งประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลชมเชย รางวัลบุคลิกดีเด่น นักศึกษาที่ได้รับตำแหน่ง SSRUIC Youth Idol จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาที่เพียบพร้อมในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย โดยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาคนอื่นและเยาวชนทั่วไปในสังคม

โครงการประกวดการพูดในที่ชุมชน SSRUIC Youth Idol Public Speaking Contest 2015 มีขั้นตอนกิจกรรมการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันรอบแรก หลังจากนั้นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะได้รับการอบรมการพูดในที่สาธารณะกับสมาชิกกลุ่มความรู้ “โยแก้วนำแสง” เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะการพูดและบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการคัดเลือกในรอบสุดท้าย สำหรับรางวัลชนะเลิศและรางวัลอื่นๆ จะทำการประกาศผลในวันประกวดรอบสุดท้าย โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและได้รับตำแหน่ง SSRUIC Youth Idol จะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมายโดยจะเป็นแบบอย่างนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพและมีองค์ความรู้สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

องค์ความรู้ที่ได้

หลังจากที่ตัวแทนกลุ่มความรู้ “โยแก้วนำแสง” ได้แสวงหาความรู้จาก 2 แหล่งเรียนรู้ **Explicit Knowledge** และ **Tacit Knowledge** โดยแหล่งความรู้ชัดเจน **Explicit Knowledge** เป็นความรู้จากหนังสือด้านเชี่ยวชาญการสื่อสารภาษาอังกฤษ พัฒนาคนให้มีคุณธรรม การเป็นผู้นำในการปฏิบัติทางด้านวิชาชีพ และ แหล่งความรู้ฝังลึก **Tacit Knowledge** ที่ “โยแก้วนำแสง” ส่งตัวแทนกลุ่มเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจากประสบการณ์ของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้าน การพูดนำเสนอ คือ คุณเบญญาภา บุญพรคนาวิกในหัวข้อ Public Speaking เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 - 1 มีนาคม 2558 หลังจากนั้นกลุ่มความรู้ “โยแก้วนำแสง” จึงได้จัดระบบความรู้ที่ได้จากทั้ง 2 แหล่งนี้ในรูปแบบคู่มือประกอบการอบรมชื่อ “คู่มือการพูดในที่ประชุมชน” เพื่อใช้อบรมให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประกวดการพูดในที่ชุมชนรอบแรก ในวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2558

ดังนั้นองค์ความรู้ที่ได้ คือคู่มือประกอบการอบรมชื่อ “คู่มือการพูดในที่ประชุมชน” โดยเนื้อหาในการอบรมครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่

1. การอบรมเรื่อง “สาร” หรือเนื้อหาของเรื่องราวที่นักศึกษาจะนำเสนอ การพูดให้ตรงประเด็นพร้อมยกตัวอย่างประกอบเมื่อต้องการเน้นที่รายละเอียดตลอดจนการสรุปประเด็นเพื่อความน่าสนใจของสารตลอดระยะเวลาการสื่อสาร
2. การอบรมเรื่อง “การนำเสนอสาร” เพื่อให้เกิดการลำดับความคิด และสามารถนำเสนอในระยะเวลาที่กำหนด มีการนำเสนอโดยใช้ น้ำเสียง การใช้คำ ที่มีความเป็นธรรมชาติในการนำเสนอ มีการ สบตา ภาษากาย สีลาท่าทางการใช้มือ ประกอบด้วยเทคนิคการพูดให้น่าสนใจ มีการฝึกออกเสียง เรียนรู้ท่าทางการพูดในที่ สาธารณะ และเรียนรู้เทคนิคการสัมภาษณ์ให้น่าสนใจ

“คู่มือการพูดในที่ประชุมชนเป็นภาษาอังกฤษ” มีกระบวนการการ ประมวลและกลั่นกรองความรู้เพื่อการจัดทำคู่มือ โดยการวางแผนการ อบรม การวางแผนหัวข้ออบรม การประชุมสู่การสรุปหัวข้อการอบรม และรายละเอียดของเนื้อหาที่ใช้ในการอบรม เช่นการแบ่งประเภท กิจกรรมกับวัตถุประสงค์ดังนี้

วัตถุประสงค์	กิจกรรม
ความเข้าใจเนื้อหา	หลักทฤษฎี ถาม-ตอบ
ความสำคัญของบุคลิกภาพ การนำเสนอ	การแนะนำตัวประกอบท่าทาง
การขยายปอด เพื่อการใช้เสียง ที่ชัดเจนและยาวนาน	การเป่ากระดาษทิชชูสู่เส้นชัย
การลำดับความคิด	การให้แสดงท่าทางตรงข้าม กับสิ่งที่บอก
ทักษะด้านภาษา	อ่านคำควบบกล่าจากบทกวีไทย

ความมั่นใจ การเตรียมความพร้อม การบริหารเวลา	เลือกนำเสนอตามหัวข้อที่สนใจ ภายในเวลาที่กำหนด
ความน่าสนใจของเนื้อหา	สร้างบทสัมภาษณ์
การลดความตื่นเต้น	การพูดคุยกับคนแปลกหน้า

ความรู้เรื่องการอบรมในหัวข้อ “สาร” และ “การนำเสนอสาร” ผ่าน การกลั่นกรองจากสมาชิกกลุ่มความรู้ “ใยแก้วนำแสง” ที่ทำการค้นคว้า จากแหล่งความรู้ชัดเจนและมีประสบการณ์การเรียนรู้จากแหล่งความรู้ ฝังลึก หลังจากนั้นจึงได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาผ่าน กิจกรรมการอบรมการพูดในที่ชุมชน และได้นำองค์ความรู้มาจัดเก็บใน รูปแบบกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้ตรงตามอัตลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เกิดเป็น **องค์ความรู้** ดังนี้

อัตลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา	วัตถุประสงค์	กิจกรรม
เป็นนักปฏิบัติ	- ความเข้าใจเนื้อหา - ความสำคัญของ บุคลิกภาพ - การนำเสนอ - การขยายปอด เพื่อการใช้เสียงที่ ชัดเจนและยาวนาน	- หลักทฤษฎี ถาม- ตอบ - การแนะนำตัว ประกอบท่าทาง - การเป่ากระดาษ ทิชชูสู่เส้นชัย
ถนัดวิชาการ	- ความเข้าใจเนื้อหา - ความสำคัญของ บุคลิกภาพ การนำเสนอ - ทักษะด้านภาษา	- หลักทฤษฎี ถาม- ตอบ - อ่านคำควบเกล้า จากบทกวีไทย และภาษาอังกฤษ

	- ความน่าสนใจของเนื้อหา	- สร้างบทสัมภาษณ์
เชี่ยวชาญการสื่อสาร	การใช้เสียงชัดเจนและในระยะเวลานาน	เป้ากระดาศทชชชูลู่เส้นชัย
ชำนาญการคิด	- การลำดับความคิด - ความมั่นใจ - การเตรียมความพร้อม - การบริหารเวลา	- การให้แสดงท่าทางตรงข้ามกับสิ่งที่บอก - การยืนบนเก้าอี้ - เลือกนำเสนอตามหัวข้อที่สนใจ - จับฉลากหัวข้อพูดในทันที
มีจิตสาธารณะ	- การลดความตื่นเต้น	- สร้างบทสัมภาษณ์ให้กับบุคคลแปลกหน้าอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

การเข้าถึงความรู้

กลุ่มความรู้ “ไยแก้วนำแสง” มีขั้นตอนในการทำให้ความรู้เรียนรู้ได้ง่ายและเข้าถึงได้ง่ายโดยเน้นที่การจัดอบรมที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการการฝึกปฏิบัติในแนวทางการเรียนการสอนแบบ Cooperative Learning โดยมีขั้นตอนรายละเอียดดังนี้

1. กำหนดการประกวดรอบแรก ในวันที่ 27 เมษายน 2558 เพื่อทำการคัดเลือกนักศึกษาจำนวน 14 คนเพื่อเข้าร่วมอบรมการพูดในที่ชุมชน SSRUIC Youth Idol Public Speaking กับสมาชิกกลุ่มความรู้ “ไยแก้วนำแสง” โดยทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

และทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อาทิเช่น โปสเตอร์ เฟสบุ๊กของ
วิทยาลัยนานาชาติ เฟสบุ๊กของสาขาธุรกิจการบิน และทางสื่อไลน์

LINE

2. หลังจากคัดเลือกนักศึกษาจำนวน 14 คน ทางกลุ่มความรู้ “ไย
แก้วนำแสง” ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการพูดในที่ชุมชนเป็น
ภาษาอังกฤษ Public Speaking ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2558 โดย
มีวิทยากรจากกลุ่มความรู้ “ไยแก้วนำแสง” จำนวน 5 ท่านรับหน้าที่เป็น
วิทยากร โดยใช้สื่อต่างๆ ในการถ่ายทอดความรู้ อาทิเช่น คู่มืออบรมการ
พูดในที่ชุมชนเป็นภาษาอังกฤษ การบรรยายโดยใช้สื่อ Power Point
และวิดีโอคลิป กิจกรรมการฝึกเสียงและท่าทางประกอบการพูด การ
บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อประกอบการวิเคราะห์จาก
วิทยากรเพื่อหาข้อที่ควรปรับปรุงของผู้เข้ารับการอบรม ทำให้ผู้เรียนได้
ทราบถึงจุดเด่นและจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นได้ถูกต้อง

สิ่งที่เป็นจุดเด่นและทำให้การฝึกอบรมนี้แตกต่างและเรียนรู้ได้ง่าย
และนำความรู้ไปใช้ได้ง่ายก็คือ กิจกรรมการเล่นเกมส์ที่สนุกสนานและ
หลากหลายระหว่างการเรียนรู้

3. หลังจากการฝึกอบรมการพูดในที่ชุมชนเป็นภาษาอังกฤษ
Public Speaking ในวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2558 นักศึกษาทั้ง 14
คน ได้รับมอบหมายให้ทำการเตรียมการพูดในหัวข้อ Global
Contemporary Issue และเตรียมใช้การนำเสนอที่ฝึกอบรมมาทำการ
นำเสนอภายในเวลาที่กำหนดให้ 3 นาที

ในระหว่างการเตรียมตัวก่อนถึงวันประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันที่
22 พฤษภาคม 2558 นักศึกษาสามารถเข้ามาปรึกษาวิทยากร สมาชิก
กลุ่มความรู้ “ไยแก้วนำแสง” โดยวิทยากรจะทำหน้าที่คอยให้คำปรึกษา
ชี้แนะถึงหนังสือและตัวอย่างการพูดในสื่อ Youtube ให้นักศึกษานำไป
ดูเป็นแนวทางเพื่อการฝึกฝนตนเอง

4. สมาชิกกลุ่มความรู้ “ไยแก้วนำแสง” ทำการสรุปกิจกรรมที่ได้ทำ
มาอย่างสม่ำเสมอและได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพูดในที่

ชุมชนเขียนลงใน “Crystal Light KM News Letter” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการจัดการความรู้ของกลุ่มให้เข้าถึงได้ง่ายและขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยทางกลุ่มได้นำ “Crystal Light KM News Letter” ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 6 ลงประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ KM ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

กลุ่มความรู้ “ใยแก้วนำแสง” นำองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดอบรมการพูดในที่ชุมชนเป็นภาษาอังกฤษและการแข่งขันการพูดในที่ชุมชน SSRUIC Youth Idol Public Speaking Contest 2015 มาพัฒนาหน่วยงานวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในด้านการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้มาใช้พัฒนาหน่วยงานดังนี้

1. อาจารย์นำความรู้ที่ได้มาสอนให้นักศึกษา

เกิดการบูรณาการความรู้ที่ได้สู่รายวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยนานาชาติ เนื่องจากในการเรียนการสอนเกือบทุกรายวิชาของวิทยาลัยนานาชาติ มีการกำหนดให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนและนำกลับมานำเสนอในชั้นเรียนในรูปแบบรายงานและการนำเสนอแบบการพูดในที่ชุมชน Presentation and Public Speaking การเรียนรู้ในกิจกรรมการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ “ใยแก้วนำแสง” ทำให้อาจารย์สามารถมอบหมายงานให้นักศึกษาได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากขึ้น และสามารถให้คำแนะนำเทคนิคการนำเสนอ Presentation skills ให้ดีและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น และนักศึกษามีความมั่นใจในการนำเสนองานโดยไม่มีการอ่านจากกระดาษจดบันทึกและมีการสื่อสารทางสายตากับผู้ฟังอยู่ตลอดเวลา

2. นักศึกษานำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

กลุ่มความรู้ “ใยแก้วนำแสง” พบว่านักศึกษาที่เข้าอบรมการพูดในที่ชุมชนเป็นภาษาอังกฤษและการแข่งขันการพูดในที่ชุมชน SSRUIC Youth Idol Public Speaking Contest 2015 กลายเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาคนอื่นๆ และแบบอย่างทั้ง 14 คนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในด้านบุคลิกภาพความมั่นใจและความเป็นผู้นำ

3. การสร้างประสบการณ์นอกชั้นเรียนให้กับนักศึกษา

นักศึกษาที่เข้าอบรมการพูดในที่ชุมชนเป็นภาษาอังกฤษและการแข่งขันการพูดในที่ชุมชน SSRUIC Youth Idol Public Speaking Contest 2015 มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมนานาชาติที่ประเทศมาเลเซียและเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2558 เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคือ “เป็นนักปฏิบัติ ผนักรวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ” จากการแข่งขันในระดับนานาชาตินี้ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทางด้านความคิดและความสัมพันธ์กับเพื่อนชาวต่างชาติในฐานะเป็นเจ้าของตำแหน่ง SSRUIC Youth Idol 2015

4. การพัฒนาบุคลิกภาพผ่านกระบวนการอบรมการพูดในที่ชุมชน

การอบรมการพูดในที่ชุมชนเป็นภาษาอังกฤษ ส่งผลให้นักศึกษามีการแต่งกายที่ดีขึ้น การพูดที่ชัดเจนขึ้นและมีการวางแผนการเตรียมตัวก่อนการขึ้นเวทีประกวดที่ดีขึ้น การอบรมนี้ยังสอนให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความประพฤติสุภาพ เรียบร้อยและ น่าเชื่อถือ และสิ่งที่สำคัญคือการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพผ่านกระบวนการอบรมการพูดส่งผลให้กลุ่มใยแก้วนำแสงได้องค์ความรู้ใหม่คือในการสร้างสรรค์กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพผ่านกระบวนการอบรมการพูด

การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ภายนอกหน่วยงาน

1. การต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม KM สู่งานวิจัยในหัวข้อพัฒนาบุคลิกภาพผ่านกระบวนการอบรมการพูด

อาจารย์รจนารถ วรมนตรี สมาชิกของกลุ่มความรู้ “ใยแก้วนำแสง” นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยทำโครงการวิจัยหัวข้อการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาผ่านกระบวนการพูดในที่ประชุมชน และเมื่อวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2558 อาจารย์รจนารถ วรมนตรี ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิจัยนานาชาติ ACE 2015

International Conference ณ จังหวัดชลบุรี ในหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา (A Study of Personality Improvement and Grooming towards SSRUIC Airline Business Students) ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่านักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นโดยผ่านกระบวนการอบรมและการประกวดการพูดในที่ประชุมชน งานวิจัยนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศรัสเซีย โดยตัวแทนจากประเทศเหล่านี้จะนำแบบอย่างการฝึกอบรมไปพัฒนา นักศึกษาของตนเองโดยใช้งานวิจัยของอาจารย์รจนารถเป็นแนวทาง

2. SSRUIC Youth Idol นักศึกษาตัวแทนของวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

นักศึกษาทั้ง 14 คนที่ผ่านการอบรมการพูดในที่ประชุมชนเป็นภาษาอังกฤษและการประกวดการพูดในที่สาธารณะชน SSRUIC Youth Idol Public Speaking Contest 2015 เป็นนักศึกษาตัวแทนของวิทยาลัยนานาชาติในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์สู่สังคมและสู่หน่วยงานภายนอก งานที่ SSRUIC Youth Idol ได้รับมอบหมายที่สำคัญคือการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมกิจกรรมกับตัวแทนประเทศต่างๆ ในกิจกรรมการประชุมสัมมนานานาชาติในหัวข้อ Global Contemporary Issue ระหว่างวันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2558 ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและประเทศมาเลเซีย

นอกจากนี้อีกหนึ่งตัวอย่างที่ SSRUIC Youth Idol ทำเป็น
ประโยชน์ภายนอกหน่วยงานก็คือการปฏิบัติหน้าที่ Youth Idol เป็น
ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดูแลตัวแทนจากประเทศ
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศในงานประชุมวิชาการ ASEAN Academic
Alliance ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2558 ซึ่งตัวแทนประเทศ
อาเซียนให้การชื่นชมนักศึกษาในด้านการมีบุคลิกที่ดีและการสื่อสาร
เป็นภาษาอังกฤษที่ดี

และเมื่อเร็วๆ นี้ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นักศึกษา
SSRUIC Youth Idol เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใน
การดูแลสื่อมวลชนในงาน SSRU GREEN RIDE SOCIETY
โครงการปั่นรักษ์เพื่อโลกที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

นวัตกรรมที่เกิดขึ้น

- งานวิจัย

กลุ่มความรู้ “ใยแก้วนำแสง” นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
โดยทำโครงการวิจัยหัวข้อการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาผ่านการอบรม
การพูดในที่ประชุมชน และเมื่อวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2558 อาจารย์
รจนารถ วรรณตรี ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิจัย
นานาชาติ ACE 2015 International Conference ณ จังหวัดชลบุรี ใน
หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา (A Study of Personality
Improvement and Grooming towards SSRUIC Airline Business
Students) ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่านักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นโดย
ผ่านกระบวนการอบรมและการประกวดการพูดในที่ประชุมชนงานวิจัยนี้
ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศอินโดนีเซียและ
ประเทศรัสเซียโดยตัวแทนจากประเทศเหล่านี้จะนำแบบอย่างการ
ฝึกอบรมไปพัฒนานักศึกษาของตนเองโดยใช้งานวิจัยของอาจารย์
รจนารถเป็นแนวทาง

- การเริ่มต้นครั้งแรกของกิจกรรม SSRUIC Youth Idol Public Speaking 2015

“ยากที่สุด คือจุดเริ่มต้น” คือคำอธิบายในการทำกิจกรรม KM ของกลุ่มความรู้ “ใยแก้วนำแสง” ในการสร้างสรรค์การประกวดการพูดในที่ชุมชนเป็นภาษาอังกฤษ SSRUIC Youth Idol Public Speaking 2015 เนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นครั้งแรกและยังไม่มีตัวอย่างจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่ทำกิจกรรมในรูปแบบเดียวกัน ทำให้สมาชิกของกลุ่มทุกคนต้องระดมความคิดและร่วมแรงร่วมใจกันอย่างจริงจังในการผลักดันให้กิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ การประกวดการพูดในที่ชุมชนเป็นภาษาอังกฤษ SSRUIC Youth Idol Public Speaking Contest 2015 ยังสามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวิทยาลัยนานาชาติในด้านการพัฒนา นักศึกษาอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากนักศึกษาได้เห็นความสำเร็จของ นักศึกษาต้นแบบ SSRUIC Youth Idol ที่มีการพัฒนาตนเองอย่างเห็น ได้ชัดในการพูดในที่ชุมชน ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และ โอกาสที่ได้เดินทางไปแสดงความสามารถในเวทีระดับนานาชาติ ทำให้นักศึกษาเป็นจำนวนมากแสดงความสนใจและแสดงความประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ในปีต่อไป สิ่งเหล่านี้ทำให้สมาชิกทุกคนของกลุ่มความรู้ “ใยแก้วนำแสง” รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาในการใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและตั้งมั่นในการปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ดี ให้สมกับเป็น “ลูกพระนาง” นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศไทย

